

phụng vụ chuyên

Lễ Đàng Chúa Giê-su vào Đền Thánh

Mùng 2 Tết, mọi người thiêng đi chúc Tết anh em nơi ngoi gần xa. Nào ta hãy tiếp tục thờ phượng Chúa và xin dâng hai chén "tôn vinh" lên Ngài! Hôm nay cũng là ngày Giáo Hội mừng kính Lễ Đàng Chúa Giê-su vào Đền Thánh ta hãy xin cho được vang lịu cho u lịy nhé.

Cha Vợ Ng

Thứ 4: 02/02/2022

TIN MẪM NG: Si-mê-ôn m lịy Hải Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lịy Chúa, giờ đây theo lịy Ngài đã hạ, xin để tôi này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu đ." (Lc 2:29-30)

*****SUY NIỆM/CỘNG ĐỒNG MẪM NG VÀ CHIA S:** Cách đây bốn mươi ngày, chúng ta đã hoan c hành lễ Chúa Cứu Thế giáng sinh. Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh. Nhìn từ bên ngoai, ta thấy Người làm theo luật đ, nhưng thực ra, qua bi kịch này, Người đến giúp dân Người. Qu v, c già Si-mê-ôn và n ngôn s An-na, được Chúa Thánh Thần thúc đ, đã từ đền thánh. Cũng chính như Chúa Thánh Thần soi sáng mà các ngài đã NHẬN ra em bé Giêsu chính là Chúa của mình và hoan h loãn báo cho những người khác. (Sánh Lễ Rôma, lị đ) Vì c gì xảy ra qua bi kịch này? Họ đã (1) NHẬN RA em bé Giêsu chính là Chúa của mình và (2) HOAN H loãn báo cho những người khác. Nhìn lị như ng kho nh kh c trong cuộc đời B, có bao giờ B NHẬN RA hay giúp được Chúa cha? B đã làm gì sau khi giúp được Ngài? Có phải Chúa Giêsu khi đến bàn v i hai môn đ trên đ ng Em-mau thấy "Người c m lịy bánh, dâng lị chúc tụng, và b ra trao cho họ. Mắt họ li m ra và họ nhận ra Người."? (Lc 24:30-31) Tâm tiếp c a B th nào khi B nhận được Chúa vào lòng trong Thánh Lễ?

L NG NGHE: Ai ăn th t và u ng máu tôi, thì đ c s ng muôn đ i, và tôi s cho ng i y s ng l i vào ngày sau h t. (Ga 6:54)

C U NGUY N VÀ S NG C U NGUY N:

L y Chúa Giêsu là Chúa c a con, rao g ng L i Chúa thì đ nh ng làm ch ng cho Chúa thì r t khó vì nó đòi h i con ph i đ n thân và hy sinh nh u h n, NH N THÁNH TH N THÚC Đ Y, CON QUY T TÂM m nh đ n làm ch ng cho Chúa b ng cách chia s ni m vui và bình an cho tha nhân b t ch p th t thời nguy h m.

TH C HÀNH: Hãy chia s kho nh kh c g p Chúa (God's moment) c a B n cho m t ng i nào đó hôm nay nhé.

From: Đ Dzũng
